



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ ข่าวสด มติชน	<p>มลพิษ กทม.</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษเตือนว่าวันอาทิตย์ค่า PM 2.5 พื้นที่กทม.และปริมณฑลจะสูงขึ้นอีก แต่คณะจัดงานวิ่งมาราธอน "วิ่งผ่านเมือง" รายการ Amazing Thailand Marathon 2019 by Toyota ไม่ยอมเลื่อน ทั้งนี้ได้เตรียมทีมแพทย์ไว้แล้ว ขณะที่รัฐบาลรอประเมินปิดโรงเรียนต่อหรือไม่</p> <p>นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีที่มีผู้โพสต์บนสื่อโซเชียลเกี่ยวกับการนำผ้าอนามัยสุตรเย็นมาประกบกับหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กและให้ความรู้สึกเย็นว่า เป็นการนำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์และอาจเกิดอันตรายจากสารที่เป็นส่วนผสมในผ้าอนามัย เช่น การระคายเคืองทางเดินหายใจ และสารให้ความเย็น หรือ menthol อาจก่อให้เกิดการแพ้หรือการระคายเคืองในบางคนได้</p> <p>นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ขอเชิญชวนทุกคนลดการเพิ่มฝุ่น โดยใช้รูปที่มีขนาดเล็กหรือรูปสั้นที่ได้มาตรฐาน มอก. ส่วนกลุ่มเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสควัน หากเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนลดมลภาวะทางอากาศ โดยเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวคือ ลดการจุกจุกครั้งละมาก ๆ ลดการเผากระดาษเงินกระดาษทองและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ ซึ่งทำให้เกิดควันที่มีสารมลพิษต่าง ๆ และสารก่อมะเร็งที่พบในขี้เถ้าของรูปและกระดาษเงินกระดาษทอง</p>
ไทยรัฐออนไลน์ posttoday.com	<p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีทท.ยืนยันการจัดงานวิ่ง "อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน แบ็งคอก 2019" ว่า ขณะนี้สธ.กำลังรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1.ข้อมูลด้านภาวะอากาศและการคาดคะเนต่าง ๆ 2.การดูแลสุขภาพของนักวิ่ง ซึ่งคนที่วิ่งร่างกายต้องมีความแข็งแรง มีการพักผ่อนที่เพียงพอ ไม่ฝืนออกกำลังกาย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังประสานกับผู้จัดงานเป็นระยะ มีการสอบถามความคิดเห็นของผู้จัดเรื่องความปลอดภัยของนักวิ่ง และต้องร่วมกับผู้จัดงานวิเคราะห์สถานการณ์ฝุ่นด้วย เพราะกิจกรรม "วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกรั้เม่แรง" ของกรมการแพทย์ ก็ได้เลื่อนการจัดในพื้นที่ที่มีค่า PM 2.5 เกินมาตรฐานแล้ว</p>
เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว นพ.สมบูรณ์ ทศพร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี เผยว่า ได้จัดตั้งคลินิกมลพิษ ซึ่งเป็นคลินิกเฉพาะทางที่เน้นการทำงานด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประเมินสถานการณ์มลพิษ จำนวนผู้ป่วยจากมลพิษทางอากาศ ใช้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการออกมาตรการเด็ดขาด เพื่อลดการเจ็บป่วยของประชาชน ควบคู่กับการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับการรักษาและกลับไปใช้ชีวิตปกติ โดยเน้นการให้ข้อมูล และประเมินสภาวะสุขภาพ รวมถึงติดตามผู้ป่วยเป็นระยะ โดยใช้เวลาหลายปี เพื่อต่อยอดงานวิจัยและหาคำตอบเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ เช่น ระยะเวลาในการได้รับมลพิษ การใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องและสามารถป้องกันได้ ความรู้เรื่องโรคที่เกี่ยวข้องที่สามารถเกิดขึ้นได้ เป็นต้น</p>
thairath.co.th	<p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ Metro สื่อในอังกฤษ พาดหัวข่าวว่า 'ฝุ่นพิษหนาที่กำลังทำให้ผู้คนไอเป็นเลือดในวิกฤติมลพิษที่ กทม.' พร้อมกับระบุว่า จากปัญหาสภาพการจราจรติดขัดอย่างหนัก โรงงานปล่อยมลพิษ และการก่อสร้างที่ไม่สามารถควบคุมได้ กำลังเป็นเรื่องที่ถูกตำหนิว่าเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในกทม. ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา จนทำให้บางคนถึงกับไอเป็นเลือด และสัตว์เลี้ยงป่วย</p>
ข่าวสด คอลัมน์ รายงานพิเศษ	<p>-เสนอรายงานข่าว แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ และชมรมลมวิเศษ โครงการอุ้มใจไกล้แพทย์สมาคม เสนอแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษ PM2.5 ใน 4 ประเด็น 1.ผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนขั้นรุนแรง 2.การกำหนดค่ามาตรฐาน 3.การประกาศใช้ดัชนีคุณภาพอากาศรายวัน สำหรับการเตือนประชาชนอย่างรวดเร็ว และ 4.คุณภาพอากาศในบ้าน ในห้อง ในอาคาร ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าการเก็บตัวอยู่ในบ้านหรือในอาคารปลอดภัยเพียงพอ ออกไปที่โล่งค่อยใส่หน้ากาก N95</p>
tmn thailand.com	<p>-เสนอข่าว สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ "ประชาชนคิดอย่างไร? กับ สถานการณ์ฝุ่นละออง" โดยประชาชนส่วนใหญ่มองว่าสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤติ เกินมาตรฐาน ร้ายแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งแก้ไขไม่ได้ และส่วนใหญ่อยากให้รัฐบาลและ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	นายกรัฐมนตรี ใช้ ม.44 ออกคำสั่งควบคุมสถานการณ์ ประกาศหยุดราชการ ห้ามใช้รถ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
เดลินิวส์ คอลัมน์ จัดสรรพคุณ	<p>ไพล์รักษาภูมิแพ้-หอบหืด</p> <p>-เสนอข่าว ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ รพ.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ม.ธรรมศาสตร์ได้ศึกษาไพล์มีสรรพคุณในการรักษาอาการหอบหืดและโรคภูมิแพ้ได้ประสบผลสำเร็จและจดทะเบียนสิทธิบัตรยาแล้ว นับเป็นยาชนิดเดี่ยวและชนิดแรกของโลกที่ใช้สมุนไพรเป็นยาหลัก 100% โดยสามารถลดอาการภูมิแพ้ ทั้งคัดจมูก ไอ จาม คันตา-จมูก ผื่นแพ้ผิวหนังและหอบหืด หลังจากนั้นจะขึ้นทะเบียนยากับ อย. ตั้งเป้าอีกไม่เกิน 2 ปี จะผลิตในเชิงพาณิชย์และส่งออกต่างประเทศได้</p>
thansettakij.com สำนักข่าวอินโฟ เคสท์ thaigov.go.th	<p>นโยบาย สป.สธ.เป็น MOPH 4.0</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ได้มอบนโยบายให้สป.สธ.เป็น MOPH 4.0 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการ ทั้งในด้านกายภาพ เน้นการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่น การผ่าตัดแผลเล็ก การนำเครื่องพิมพ์ 3 มิติมาใช้งานศัลยกรรมตกแต่งของผู้ป่วยมะเร็ง อุบัติเหตุ ทันตกรรม การผ่าตัดกระดูก และด้านดิจิทัล ปรับระบบบริหารจัดการรพ.เป็น Smart Hospital พัฒนาไลน์ ออฟฟิเชียล MOPH Connect เป็นช่องทางเชื่อมต่อประชาชนกับรพ.ของสธ.ทั่วประเทศ</p> <p>นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ รพ.ในสังกัดสป.สธ.ทุกระดับได้เร่งพัฒนาให้เป็น Smart Hospital และมีการดำเนินงานแล้วหลายแห่ง เช่น รพ.ตรัง รพ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี รพ.ปทุมธานี รพ.สงขลา เป็นต้น</p>
ข่าวสด	<p>วันมะเร็งโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันที่ 4 ก.พ.ของทุกปี องค์การ UNION FOR INTERNATIONAL CANCER CONTROL (UICC) ได้กำหนดให้เป็น "วันมะเร็งโลก" มีเป้าหมายเพื่อลดความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของประชากร ซึ่งแนวโน้มการเกิดโรคมะเร็งในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ความร่วมมือจากประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนมีความสำคัญที่จะนำไปสู่การลดผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>นพ.วีรุฒิ อิมสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันฯ เป็นองค์กรหลักที่จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านภัยมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลกอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2562-2564 UICC ได้กำหนดหัวข้อหลักในการรณรงค์ว่า "I AM AND I WILL" เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของประชาชนที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการป้องกันและลดผลกระทบจากโรคมะเร็งได้</p>
posttoday.com mgronline.com tmn thailand.com mthai.com khaosod.co.th thaipbs.or.th naewna.com	<p>เขตปลอดบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ให้อำนาจรมว.สธ.ออกอนุบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ เขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 3 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป ขอความร่วมมือผู้สูบบุหรี่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของคนรอบข้างที่ได้รับควันบุหรี่ รวมทั้งขอความร่วมมือเจ้าของสถานที่ หรือยานพาหนะที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ควบคุมดูแล เพื่อไม่ให้เกิดการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ 02-590-3852 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ กลางกระแส	<p>การตั้งครรภในวัยรุ่น</p> <p>-เสนอข่าว การประชุมระดับชาติ สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด "การตั้งครรภในวัยรุ่น : จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน" จัดโดย สสส. ก.การพัฒนาสังคมฯ ก.สาธารณสุข ก.ศึกษาธิการ ก.แรงงาน ก.มหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีต่าง ๆ 19 องค์กร โดยมียุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ภายใต้พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 กำหนดเป้าหมายลดอัตราการตั้งครรภในวัยรุ่นให้เหลือต่ำกว่า 25 ต่อพัน ภายในปี 2569 โดยขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ 1.ส่งเสริมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 2.ส่งเสริมบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการป้องกันปัญหา 3.จัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์รวมถึงการคุมกำเนิดที่วัยรุ่นเข้าถึงได้ง่าย 4.การดูแลช่วยเหลือและจัดสวัสดิการสังคมสำหรับวัยรุ่นที่ประสบปัญหา 5.การจัดการความรู้และระบบข้อมูล</p>